

<b>MIC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	หน้า	
Date : 1 ส.ค. 2561	Page : 7	No : 61070555

# เครื่องบางจากทุ่ม 1 หมื่นล. เดินหน้าเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าปี '61

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บมจ.บางจาก เปิดเผยผลดำเนินงานในปี 2560 ว่า กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้า 3,323 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับปี 2559 เป็นผลจากรายได้เพิ่มที่มาจากโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มปีหรือเกือบเต็มปี ได้แก่ โครงการโซลาร์สหกรณ์ในประเทศไทย กำลังการผลิตรวม 12 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้านิคาโฮและนาทิกในประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตรวม 24 เมกะวัตต์ และมีกำไรสุทธิ 2,016 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับปี 2559 สำหรับแผนการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทมีเป้าหมายรายได้จากการขายและบริการ จะเติบโตประมาณ 10% จากปีก่อน, กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย, ภาษี, ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ซึ่งรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยจะเติบโตประมาณ 15-20% จากปีก่อน โดยในปีนี้มีแผนใช้เงินลงทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนสำหรับการขยายกิจการใหม่และโครงการที่มีอยู่เดิม โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีก 200 เมกะวัตต์ จากสิ้นปี 2560 ที่มีกำลัง

การผลิตติดตั้งตามสัดส่วนถือหุ้นรวมอยู่ที่ประมาณ 600 เมกะวัตต์ ซึ่งมาจากกำลังการผลิตไฟฟ้าในส่วนที่เป็น Retail ผ่านธุรกิจโซลาร์รูฟท็อปในประเทศในรูปแบบต่างๆ จำนวน 30 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลืออีก 170 เมกะวัตต์ จะมาจากธุรกิจรูปแบบปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย(กนอ.)ในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และการร่วมลงทุนกับ บมจ.บางจากติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาสถานีบริการน้ำมันบางจาก และอาคารร้านค้าที่อยู่ภายในสถานีบริการ

ส่วนความเคลื่อนไหวของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทย ล่าสุดได้ร่วมลงนามสัญญาสนับสนุนเงินกู้ มูลค่า 235 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี เพื่อพัฒนาและขยายกำลังการผลิตพลังงานก๊าซธรรมชาติและพลังงานทดแทนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ขณะที่ นายไมเคิล แบร์โรว์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาคเอกชนของ เอดีบี กล่าวว่า การลงนามสนับสนุนเงินกู้ในครั้งนี้นับว่าเป็นวงเงินสนับสนุนที่มีมูลค่าสูงสุดที่เอดีบีเคยให้การสนับสนุนกับบริษัทในประเทศไทย